

Câu kệ 66:

Người ngu si thiếu trí
Tự ngã thành kẻ thù
Làm những điều không thiện
Phải chịu quả đắng cay.

Cuộc sống con người ngày nay với vô vàn những cám dỗ, những si mê, nếu con người không đủ trí tuệ sáng suốt để nhận ra đâu là sáng, đâu là tối, điều gì đúng và điều gì sai, khiến con người có những hành động sai trái, tạo ra những ác nghiệp, chính những ác nghiệp đó sẽ trở thành kẻ thù của chính bản thân họ. Điều này sẽ càng đắng cay và đau khổ hơn gấp ngàn lần với những kẻ thù đến từ bên ngoài. Bởi, kẻ thù bên ngoài có thể hành hạ con người bằng thể xác, nhưng kẻ thù của chính ta sẽ hành hạ và đeo bám tâm hồn, trí óc ta cả cuộc đời trần tục, đến luôn cả kiếp luân hồi.

Con người khi đứng trước những cám dỗ, bản thân không có những đạo lý sống đúng, sẽ trở nên là những kẻ ngu muội, si mê, làm những điều tưởng chừng có lợi cho bản thân mình nhưng làm hại, làm ác đến những người khác, chính những lúc đó họ đang tạo nên một kẻ thù cho chính bản thân họ. Ví như, một kẻ biếng nhác chỉ muốn có thật nhiều tiền nhưng không muốn bỏ sức lao động, họ chỉ muốn giàu thật nhanh, họ bất chấp tất cả, bất kể luật pháp, lao vào làm những việc tưởng là kiếm tiền thật dễ và thật nhiều như trồng cần sa, buôn bán ma túy,... Họ đâu biết rằng họ đang mất lý trí, để tự đẩy cuộc sống mình đến con đường nghiệt ngã. Họ đang có thật nhiều tiền đó, nhưng ngày đêm ăn ngủ không yên, chỉ phập phồng lo một ngày bị phát giác, lo tù tội. Đó, kẻ thù nào hơn kẻ thù chính bản thân ta... Và điều hiển nhiên, cuộc sống luôn có nhân và quả, làm ác sẽ nhận những quả ác, khi lãnh những quả xấu, khi lâm vào cảnh tù tội, lúc này họ sẽ phải hối tiếc những điều họ làm, lại thêm lần nữa kẻ thù của bản thân họ lại xuất hiện, đeo bám, cắn rứt họ suốt cả quãng đời còn lại. Chưa kể đến vị lai, những hậu quả đời sau họ phải nhận có khi còn tệ và đau khổ hơn nữa.

Hãy sống tốt, sống một cuộc sống lành mạnh, sống trên nền tảng của Phật Đạo. Dùng phạm phải những điều răn, tự thân sẽ trở nên sáng suốt và đủ lý trí vượt qua mọi cám dỗ. Khiến cuộc sống trở nên nhiều điều thiện, con người sống thiện chí với nhau, bến bờ hạnh phúc là khi mình chan hoà cùng tạo những điều phúc, điều lành cho nhau mỗi ngày.

Dù mười năm làm thiện,
Một giây làm chuyện ác
Kẻ thù xuất hiện ngay
Đau khổ đeo bám cả ngàn đời...

Adida Phật...